

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	เรื่องก่อนวาระการประชุม ก่อนวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง	๑. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ข้าราชการ (สำนักงานเลขานุการกรม) ๒. สรุปข่าวเด่น พช. (กองประชาสัมพันธ์)	
๒.	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑. ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ๑.๑ มติ ครม. เรื่อง "รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึก เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓" จึงขอจังหวัดได้ จัดเตรียมกระเช้า OTOP ไว้สำหรับ จำหน่ายให้กับผู้สนใจ ๑.๒.๑ ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ๑) ขอความร่วมมือกรมการพัฒนา ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ใช้ถุงผ้าแทน ถุงพลาสติก ๒) ขอให้หน่วยงานวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่ม มูลค่าสินค้า OTOP (กรณีโอ่งจังหวัด ราชบุรี) ๑.๒.๒ ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ๑) การเพิ่มช่องทางการตลาด กรมการพัฒนาชุมชนต้องหาช่องทาง การตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่ไป กับการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อให้สินค้าที่ผลิตสามารถจำหน่ายได้ มากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน และต้องประสานองค์การตลาดในการช่วย จัดหาช่องทางการตลาดเพิ่ม	

		<p>๒) การเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชนต้องส่งเสริม สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์</p> <p>๑.๓ โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๑</p> <p>ระดับครัวเรือน ให้เร่งรัดดำเนินการให้ เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะเป็นนโยบาย สำคัญของกรมฯที่จะสามารถแก้ไขปัญหา การว่างงานที่กำลังเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ดำเนินการในทุกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหมู่บ้านที่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดย ดำเนินการร้อยละ ๗๐ ของจำนวน ครัวเรือนในหมู่บ้าน</p> <p>๑.๔ โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๒ ทำเป็นอาชีพ โดยพัฒนาพื้นที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ใน รูปแบบ "โคกหนองนาโมเดล" มีเป้าหมาย ที่จะดำเนินการหมู่บ้านละ ๑ คน</p> <p>๑.๖ โครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานรับสมัคร ข้าราชการเกษียณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๑.๗ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมฯ เปลี่ยนระบบเป็นจัดเก็บในระบบออนไลน์ ทั้งหมด ภายใต้โครงการ “Smart Survey Smart Data System” โดยจัดเก็บผ่าน Smartphone จึงขอให้จังหวัดได้รับทราบ และเตรียมการสนับสนุนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	
--	--	--	--

		<p>๑.๘ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทย ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)</p> <p>ทั้งนี้เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบนโยบายจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.๑) ให้สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย ให้มีอาชีพมีทางเลือก สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย ในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถทำงานอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ต้องไปทำงานรับจ้างในกรุงเทพมหานครหรือเมืองท่องเที่ยว โดยขอบเขตของความร่วมมือ จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านภูมิปัญญาการนวดแผนโบราณ อันหมายถึงการจัดทำหลักสูตร อาทิ มีการจัดทำหลักสูตรการนวดแผนโบราณ จะประกอบไปด้วยหลักสูตรระยะยาว เช่น หลักสูตรสปาผิวกาย หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตร นวดน้ำมัน หลักสูตรนวดฝ่าเท้า หลักสูตรนวดประคบและอบสมุนไพร หลักสูตรฤาษีดัดตน หลักสูตรนวดหน้า เป็นต้น โดยกรมฯ จะมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จึงขอให้จังหวัดได้เผยแพร่โครงการ และสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม</p> <p>๑.๙ การจัดทำศูนย์กระจายสินค้า OTOP ขอให้จังหวัดได้จัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์รวม จำหน่าย และกระจายสินค้า</p> <p>๑.๑๐ แนวทางการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	
๓.	ระเบียบวาระที่ ๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒</p>	

๔.	ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่องความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของอธิบดีฯ	
๕.	ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๑๐ เรื่อง โดยการนำเสนอ จำนวน ๙ เรื่อง</p> <p>๔.๑ สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (สตร.)</p> <p>๔.๒ ชักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน</p> <p>๔.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (กค.)</p> <p>๔.๔ หลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาการอำเภอ พัฒนาการระหว่างประจำการ</p> <p>๔.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) (สสช.)</p> <p>๔.๖ พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สทอ.)</p> <p>๔.๗ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)</p> <p>๔.๘ (ร่าง) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในอดีตและเป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (สกส.)</p> <p>๔.๙ โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน (สกส.) โดยเอกสาร จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>๔.๑๐ ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สตร.)</p>	
๖.	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)		

ลงชื่อ.....รัตนา พุทรวงศ์.....ผู้รายงาน

(นางรัตนา พุทรวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางณัฐจิรา สุกุลศรีน้ำชัย	พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ	ณัฐจิรา	
๒	นางดวงนภา จุลละสร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ดวงนภา	
๓	นางรัตนา พุทรวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	รัตนา	
๔	นางสาวอภิญญา บัวละวงศ์	อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๑	อภิญญา	

ภาพประกอบรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

